



THUYẾT MINH Ý NGHĨA LOGO HUYỆN KIM BẢNG



MS: 28579

Logo được thể hiện trên bố cục hình tròn vận động tượng trưng cho sự đoàn kết, phát triển bền vững và trường tồn. Chuyên tải đặc trưng thể mạnh tiêu biểu về lịch sử - kinh tế - văn hóa – địa lý của huyện Kim Bảng.

Bên trong logo là nghệ thuật chữ tượng hình tạo nên nên 02 chữ K.B (viết tắt của chữ Kim Bảng tên địa phương) gắn kết chắc chẽ với nhau tạo thành đóa hoa Sen đang nở tỏa ngát hương thơm. Hoa Sen tượng trưng cho vẻ đẹp thanh tao và đức tính tự lực tự cường của người Kim Bảng. Nhất là hình ảnh hoa Sen tượng trưng cho phát giáo nhằm thể hiện Kim Bảng là mảnh đất lành, có những ngôi chùa nổi tiếng là nơi mang lại an lành cho người dân và du khách như: Chùc Tam Chùc, Chùa cổ Bà Đanh,...

Hình ảnh ngôi đền nằm trang trọng chính giữa logo là Di tích lịch sử quốc gia đền thờ nữ tướng Lê Chân dưới chân núi Lạt Sơn. Nơi có ngọn núi Giát Dâu cao nhất vùng Lạt Sơn là nơi nữ Tướng đã Truân tiết gieo mình từ trên đỉnh núi xuống thung lũng khi không địch lại giặc Hán. Nhân dân huyện Kim Bảng tưởng nhớ lập đền thờ bà, tại đây vẫn còn dấu tích trong rừng Lạt Sơn.

Hình ảnh các cánh Sen mang hình ngọn núi thể hiện núi Cẩm Sơn huyền thoại; cũng như thể hiện địa lý của Kim Bảng là vùng bán sơn địa, có núi, có rừng, có đồng bằng rất hài hòa thuận lợi phát triển kinh tế Công nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Hình các vệt trắng trong núi tượng trưng cho Ngũ Động Hang nơi có năm hang nối liền nhau tạo thành một dãy động liên hoàn có chiều dài hơn 100m trong một lòng quả núi. Núi này có tên là núi Cuốn Sơn (Quyển Sơn) vì liên quan tới truyền thuyết về lá cờ của Lý Thường Kiệt bay lên núi và cuốn lại trên núi. Hang Ngũ Động nằm trong lòng núi Cẩm tạo nên danh thắng Ngũ Động Sơn nổi tiếng thu hút du khách đến trải nghiệm của huyện.

Hình đường lượn sóng dưới cùng là mô phỏng 02 con sông Đáy và sông Nhuệ hiền hòa chảy qua địa phận huyện mang phù sa, nước ngọt về tưới tiêu, bồi đắp cho mảnh đất Kim Bảng màu mỡ, cây trái tốt tươi, hòa màu bội thu. Đường lượn sóng còn thể hiện hồ nước Tam Chùc long lanh soi bóng ngôi chùa Tam Chùc lớn nhất Việt Nam, là điểm du lịch nổi tiếng là thể mạnh kinh tế của huyện.

Hình ngôi sao năm cánh thể hiện ánh sáng của đảng và nhà nước soi lối. Cũng như thể hiện sự ỏa sáng trí tuệ, tài năng của người Kim Bảng.

Logo sử dụng màu xanh lá là màu của sức sống trường tồn. Màu xanh thể hiện nền kinh tế nông nghiệp phát triển của huyện.

Logo thiết kế tinh giản, cô đọng, xúc tích; Có thể ứng dụng trên mọi chất liệu.